

หลักเกณฑ์ คัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม
เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖

.....

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล กำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ทุกสาขา นำหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดให้พิจารณาคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” จำนวน ๑๖ สาขา ๗๑ รางวัล **ต้องมีคุณสมบัติ เรื่อง บทบาทดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิสตรี หรือการด้านพัฒนาศักยภาพสตรี เป็นแนวทางหลักในการพิจารณาคัดเลือก** สำหรับหลักเกณฑ์คัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ กำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม พิจารณาจากแนวทาง ดังนี้

๑. สตรีที่ทำงานในกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และอุทิศตน ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรี ความเสมอภาคระหว่างเพศ

๒. เป็นผู้มีความคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความยึดมั่นในความเสมอภาคและเป็นธรรม

๓. ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

ดังนั้น คณะกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ พิจารณาคุณสมบัติ และผลงานจากเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

❖	ประวัติบุคคลที่ทำงานในกระบวนการยุติธรรม
❖	ผลงานดีเด่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน อุทิศตนในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรี ความเสมอภาคระหว่างเพศ ที่ได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อสังคม (เป็นผลงานต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และยังคงดำเนินการจนถึงปัจจุบัน)
❖	ผลงานดีเด่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (บทบาทการดำเนินงานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิสตรี หรือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี) เป็นผลงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี และยังคงดำเนินการจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป
❖	เป็นผู้มีความคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความยึดมั่นในความเสมอภาคและเป็นธรรม
❖	ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

ขอบเขตตามกรอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม

สตรีทำงานในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง สตรีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เช่น ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทนายความ อัยการ ศาล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นักกฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่บริหารงานยุติธรรม และให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายแก่ประชาชน

/การคำนึง...

การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม ให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือ และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมาย โดยคำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุจากความแตกต่างในทุกๆ ด้าน ตามหลักปรัชญาญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

การอุทิศตนในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ หมายถึง การทุ่มเท เสียสละ เพื่อป้องกัน ระวังรักษา ปกป้อง การดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือแก่เพศภาวะ ให้ปลอดภัยจากอันตราย ไม่ถูกกระทำการใดๆ ที่เกิดอันตรายแก่ร่างกาย และจิตใจ หรือสุขภาพของบุคคล หรือถูกบังคับหรือถูกอำนาจ ครอบงำที่ผิดคลองธรรมให้ต้องกระทำการยอมรับ การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ ในรูปแบบการกระทำต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบตาม กระบวนการยุติธรรม

เพศภาวะ หมายความว่า ภาวะความเป็นหญิง ความเป็นชาย ที่ถูกกำหนดโดยปัจจัยแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ในช่วงเวลาหนึ่ง (อ้างอิงจาก : ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ.)

ความละเอียดอ่อนต่อเพศภาวะ คือ การไม่มีเจตคติที่จะเอารัดเอาเปรียบ ไม่กีดกันกดขี่และไม่มองข้าม รวมทั้งไม่คุกคามเพราะคิดว่าเรามี “เพศภาวะ” ที่แตกต่างจาก เพศภาวะที่เราคุ้นเคยและถูกขัดเกลาหลอมสร้างกันมา หรือก็คือความเป็นหญิงความเป็นชาย ที่สังคมกำหนดให้กับสถานะทางเพศซึ่งมักดูจากเพศสรีระ

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความยึดมั่นในความเสมอภาคและเป็นธรรม หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลักวิชาการและจริยธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ โดยยึดมั่นในความถูกต้อง เทียงธรรม และปราศจากอคติ รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ

ความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Equality) หมายถึง ความเท่าเทียมในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของผู้หญิง ผู้ชาย เด็กหญิง เด็กชาย หรือคนที่มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศ โดยกำเนิด

การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Equality) ต้องขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้ผู้หญิงทุกคนได้รับความเป็นธรรม มีโอกาส เข้าถึงโอกาส และทรัพยากรต่าง ๆ